

DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Tiếp theo trang 1)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dâng lẵng hoa mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh", dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc,

giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên

định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong

trào thi đua yêu nước, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

Để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các bộ, ngành tiếp tục phối hợp tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách về nhà ở xã hội. Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn; quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp; cần đổi ngân sách địa phương để khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, báo cáo giải pháp triển khai đối với gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ; chính sách ưu đãi về thuế và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030 để thực hiện chính sách nhà ở xã hội; việc quy hoạch, bố trí quỹ đất và chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội...

KHÁNH THÀNH NHÀ ĐẠİ ĐOÀN KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình hỗ trợ 50 triệu đồng, MTTQ các cấp hỗ trợ thêm kinh phí, Ban công tác mặt trận thôn Bắc tổ chức quyên góp tiền, vận động hỗ trợ vật liệu, ngày công cùng họ tộc chức xây dựng nhà ở mới cho gia đình... Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà khang trang với diện tích trên 35m², tổng kinh phí gần 100 triệu đồng đã hoàn thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng gia đình đã có ngôi nhà mới khang trang, bảo đảm sinh hoạt hàng ngày; mong gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đánh giá đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo. Trong đó, cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình đã tích cực hưởng ứng, dành sự ủng hộ thiết thực những trường hợp cần khó khăn về nhà ở.

Nhân dịp này, các đoàn thể của huyện Thái Thụy, xã Tân Học, nhân dân thôn Bắc trao tặng nhiều phần quà động viên gia đình bà Nhuận.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

trong cạnh tranh thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và quy định hàng rào thương mại. Các doanh nghiệp xuất khẩu cần bảo đảm đủ điều kiện để có thể tận dụng được ưu đãi của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết tạo sức mạnh cạnh tranh, tăng lợi nhuận và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Cùng với đó, các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp của Thái Bình thực hiện một số giải pháp: nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng hệ thống cung ứng đáng tin cậy, tiếp thị và quảng bá, hợp tác với đối tác, xây dựng hệ thống hậu cần và dịch vụ hỗ trợ, phối hợp hệ sinh thái 5 nhà với giải pháp AgriDAO, AgriHub, AgriChAT qua ứng dụng các công nghệ Blockchain...

Sở Công Thương mong muốn nội dung của hội nghị sẽ giúp các doanh nghiệp nắm bắt được đầy đủ thông tin về thị trường nước ngoài, từ đó có chiến lược, kế hoạch sản xuất phù hợp, tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Canada, Chile, Myanmar còn rất nhiều tiềm năng trong thời gian tới.

Đóng điện trạm biến áp 110kV Châu Giang

Sáng ngày 19/5, tại xã Đông Tân (Đông Hưng), Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức lễ gắn biển và đóng điện trạm biến áp 110kV Châu Giang. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị liên quan, đặc biệt là đơn vị thi công đã không quản ngại khó khăn để xây dựng công trình vượt kế hoạch đề ra. Công trình hoàn thành khẳng định vị thế, năng lực, vai trò của ngành điện trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống lưới điện tỉnh Thái Bình theo hướng hiện đại, áp dụng và làm chủ công nghệ khoa học kỹ thuật cao.

Về phía Công ty Điện lực Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu sau khi tiếp nhận bàn giao,

Sau 5 tháng thi công, trạm biến áp 110kV Châu Giang hoàn thành với 0,82km đường dây 110kV trên không, mạch kép, dây dẫn AC300; trạm có quy mô 2 máy biến áp công suất 40MVA với mức đầu tư 61 tỷ đồng. Sau khi trạm biến áp 110kV Châu Giang đi vào hoạt động sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn huyện Đông Hưng và các vùng phụ cận.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu gắn biển công trình trạm biến áp.

đưa trạm biến áp 110kV Châu Giang vào hoạt động cần làm tốt công tác quản lý, vận hành trạm biến áp. Việc quản lý, vận hành trạm biến áp 110kV vào

thời điểm này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện mùa nắng nóng, phục vụ sản xuất và

sinh hoạt của nhân dân khu vực huyện Đông Hưng và các vùng lân cận.

MẠNH THẮNG

TOÀN TỈNH TRAO TẶNG...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng đồng chí Đinh Gia Dũng.

tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Tại các địa phương, việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng diễn ra trang trọng, thể hiện sự tri ân

sâu sắc và mong các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước; tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp.

\* Chiều ngày 19/5, Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố Thái Bình tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Đinh Gia Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng và khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với đóng góp của đồng chí Đinh Gia Dũng trong suốt quá trình công tác; không chỉ là niềm vinh dự của gia đình, cá nhân đồng chí mà còn là niềm

tự hào của Đảng bộ thành phố; mong muốn đồng chí Đinh Gia Dũng bằng tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của thành phố bảo đảm toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

\* Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đông Hưng đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng trên địa bàn.

Đợt này, toàn huyện có 295 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó 65 năm tuổi đảng có 4 đồng chí, 60 năm tuổi đảng

có 41 đồng chí, 55 năm tuổi đảng có 101 đồng chí, 50 năm tuổi đảng có 39 đồng chí, 45 năm tuổi đảng có 21 đồng chí, 40 năm tuổi đảng có 63 đồng chí, 30 năm tuổi đảng có 26 đồng chí.

Đây là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không chỉ là vinh dự cho cá nhân, gia đình các đảng viên mà còn là vinh dự cho các chi bộ cũng như toàn thể Đảng bộ huyện. Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên cao tuổi đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng thể hiện cấp ủy, chính quyền cần quan tâm chăm lo đời sống cho các đảng viên lão thành để các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho Đảng, là gương sáng cho các thế hệ con cháu ngày càng

Tuyên dương 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Nghìn việc tốt"



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Nghìn việc tốt".

Sáng ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Hội

Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tuyên dương các tập thể,

cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Nghìn việc tốt". Đây là hoạt động kỷ niệm 133 năm

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023).

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt". 60 năm trôi qua nhưng âm hưởng của phong trào "Nghìn việc tốt" vẫn còn nguyên giá trị và luôn khắc sâu trong tình cảm, ký ức của lớp lớp các thế hệ thiếu nhi, là niềm tự hào, tổ ấm truyền thống về vang của tổ chức Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội tỉnh phát động đội thi đua cao điểm "Thiếu nhi Thái Bình làm nghìn việc tốt" từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/5. Toàn tỉnh đã có 1.325 hoạt động hưởng ứng triển khai, 12 công trình thiếu nhi tiêu biểu cấp tỉnh và

cấp huyện, có 185 sản phẩm tham gia cuộc thi khoảnh khắc "Nghìn việc tốt", nhiều việc làm tốt được các em thực hiện trên ứng dụng "Em làm việc tốt".

Nhằm kịp thời ghi nhận và biểu dương những kết quả của các liên đội và sự nỗ lực của các em thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương và khen thưởng 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Nghìn việc tốt". Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh khen thưởng 11 học sinh, đội viên có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam".

XUÂN PHƯƠNG

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho học sinh nghèo hiếu học



Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình em Phạm Thanh Chúc.

Sáng ngày 19/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức khởi công xây dựng nhà tình thương cho em Phạm Thanh Chúc, xã Minh Quang (Vũ Thư).

Gia đình em Phạm Thanh Chúc có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mất sớm, mẹ em sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Căn nhà của gia đình em đã xuống cấp, dột nát, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, chương trình "Tiếp sức đến trường" đã hỗ trợ gia đình em 100 triệu đồng để xây nhà mới. Dự kiến sau 3 tháng thi công, căn nhà mới rộng 40m² sẽ được hoàn thiện với tổng kinh phí gần 140 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng tham gia nhân đạo năm 2023 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, giúp các em học sinh nghèo với bố thất nghiệp, tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống.

THU HOÀI

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại phường Phú Khánh

Sáng ngày 19/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hội viên chữ thập đỏ, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Khánh.

Hơn 100 người dân được các y bác sĩ đo huyết áp, khám tổng quát, tư vấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp, phòng, chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý, an toàn, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng hiện nay và cấp các loại thuốc bổ, thuốc điều trị bệnh lý thông thường.

Hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chung tay vì sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

MINH NGUYỆT

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thụy Thanh dự kiến cho năng suất 56,96 tạ/ha

Thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2021 - 2025, sáng ngày 19/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sơ kết mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thụy Thanh (Thái Thụy).

Hiện nay, tại tỉnh Thái Bình có khoảng hơn 200ha sản xuất lúa hữu cơ, chủ yếu ở các vùng nuôi ruồi, nuôi cáy. Để thực hiện đề án xây dựng và phát triển thương hiệu lúa gạo tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 phân đầu diện tích lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn hữu cơ 500ha, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Thụy Thanh, thực hiện trong 3 năm (2022 - 2024) với tổng diện tích 11ha; lựa chọn giống lúa Nhật Koji (năm 2022); giống lúa Hương cốm 4 (vụ xuân 2023) để gieo cấy bằng phương thức mạ khay, máy cấy và sử dụng

phân bón hữu cơ sinh học, phân hữu cơ nano vào chăm sóc. Hiện nay, lúa xuân đã chín 90% và chuẩn bị cho thu hoạch. Qua tham quan thực tế và đánh giá trên cánh đồng, dự kiến trong vụ xuân 2023, năng suất lúa đạt trung bình khoảng 56,96 tạ/ha.

Qua thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thụy Thanh cho thấy, tại tỉnh Thái Bình có đủ điều kiện thuận

lợi như: thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn lao động... để sản xuất lúa hữu cơ. Qua đó tạo được vùng sản xuất tập trung theo quy mô hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu gạo an toàn, chất lượng, nâng giá thành sản phẩm, xây dựng mã số vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu và cần được nhân rộng.

THANH THÚY



Các đại biểu thăm mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại xã Thụy Thanh.

Advertisement for COVID-19 testing services. It includes contact information for a testing center: phone numbers 0969.851.212, 0227.3640.786, 0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885. The text describes the service: 'Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 13 - 19/5', 'Việt Nam: Ngày 19/5, gần 90 bệnh nhân nặng phải thở oxy', and provides details about the number of people tested and the results.